



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
วัน เวลา สถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรฯ

ตาม ประกาศเทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดย ดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน เทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อรับการเลือกสรรฯ วัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ จำนวน ๒ ราย คือ

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายปริญญา ปาสีเทพย์	
๒	๐๐๒	นายสุจินดา ไกรศรี	

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย นายช่างโยธา ให้เข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องสอบได้คะแนน แต่ ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรความรู้ความสามารถทั่วไปและรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง และเว็บไซต์เทศบาลตำบล ห้วยชะยุ้ง [www.hky.go.th](http://www.hky.go.th) ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบตามประกาศรับสมัครฯ ภาคผนวก ข. (หน้า ๘) กรณี รายงานตัวและเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า ๑๕ นาที จะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครฯ เข้ารับการสรรหา ทั้งนี้ให้ถือคำ วินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรถือเป็นที่สุด ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

๒.ตำแหน่ง คนงาน มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ จำนวน ๑ ราย คือ

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายนิติพล ศรีนอคำ	

### ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน

ให้เข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง ชั้น ๒ ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบตามประกาศรับสมัครฯ ภาคผนวก ข.(หน้า ๑๐) โดยผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ **กรณีรายงานตัวและเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า ๑๕ นาที จะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครฯ เข้ารับการสรรหา** ทั้งนี้ให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรถือเป็นที่สุด ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ โดยจะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง และเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง [www.hky.go.th](http://www.hky.go.th)

### ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีการแสดงบัตรคู่กัน คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ อาจตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบได้
๔. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากที่การสอบดำเนินไปแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ อาจตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบได้
๕. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ อย่างเคร่งครัด
๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



( นายบริพัทธ์น์ ยูพา )

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยชะยุ้ง